

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên

Trong những năm qua, công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp ủy đảng cơ sở đã quan tâm công tác phát triển đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; thường xuyên nắm bắt tình hình đội ngũ đảng viên về chính trị, tư tưởng, mối quan hệ công tác, quan hệ xã hội và sinh hoạt Đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, có trình độ chuyên môn, năng lực công tác, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác đánh giá, xếp loại đảng viên ở các cấp ủy đã được thực hiện đúng theo quy định; góp phần xây dựng củng cố tổ chức đảng, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác quản lý và phát triển đảng viên trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế đó là: Công tác quản lý đảng viên ở một số chi bộ chưa được chặt chẽ theo quy định; chưa thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên; một số chi bộ thực hiện chưa đúng quy định về đảng viên xin miễn sinh hoạt đảng; công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở một số cơ sở còn hạn chế, số lượng đảng viên kết nạp năm sau thấp hơn năm trước; số đảng viên bị xóa tên và khai trừ ra khỏi Đảng trong toàn Đảng bộ có xu hướng tăng, trong đó có những trường hợp đảng viên dự bị không đủ điều kiện chuyển đảng viên chính thức, phải xóa tên khỏi danh sách đảng viên; vẫn còn tình trạng đảng viên cư trú ở một nơi nhưng sinh hoạt chi bộ ở nơi khác, đảng viên đi làm ăn xa ra khỏi nơi cư trú chưa được quản lý chặt chẽ đúng theo quy định; việc thực hiện các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng cũng như công tác đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng hằng năm ở một số cấp ủy thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ quy trình theo quy định.

Nguyên nhân là do một số cấp ủy chưa thực hiện chặt chẽ, đầy đủ các quy định về công tác quản lý, phát triển đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành các nguyên tắc sinh hoạt Đảng và thực hiện những điều đảng viên không được làm thường xuyên, nghiêm túc; tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chưa chủ động đấu tranh khi đảng viên vi phạm và có dấu hiệu vi phạm.

Để tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đảng bộ trực thuộc tập trung quán triệt thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, nghiêm túc những quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác đảng viên. Thực hiện chặt chẽ, đồng bộ các quy định, nhiệm vụ về công tác quản lý và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; công tác tạo nguồn kết nạp; công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cũng như công tác khen thưởng, kỷ luật đảng viên.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; sâu sát, gần gũi đảng viên, nhất là đội ngũ đảng viên mới, đảng viên trẻ tuổi; tạo môi trường rèn luyện, thử thách, qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, chủ động nắm bắt, uốn nắn những suy nghĩ không đúng và có giải pháp giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến tư tưởng, đồng thời giải đáp những thắc mắc của đảng viên; quan tâm, giúp đỡ những đảng viên có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy tinh thần trách nhiệm của đảng viên chính thức trong việc giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng, thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ của đảng viên trong thời gian dự bị cũng như sau khi chuyển chính thức.

2. Tập trung thực hiện tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, chú trọng đến chất lượng nguồn quần chúng ưu tú thật sự tiêu biểu, có động cơ vào Đảng đúng đắn, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Công tác kết nạp đảng viên cần coi trọng tiêu chuẩn về giác ngộ chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực bản thân; thực hiện đúng quy định các khâu, các bước trong công tác kết nạp đảng viên, gắn với thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư (khóa XII). Thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch các quy trình từ khâu phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giúp đỡ, đưa vào nguồn kết nạp đến các khâu thẩm tra, xác minh và xem xét kết nạp vào Đảng.

3. Chú trọng công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện theo đúng tinh thần Chương trình số 57-CTr/TU ngày 06/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giáo dục, động viên người lao động chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp,

thi đua lao động sản xuất, nâng cao tay nghề; tích cực tham gia các đoàn thể và phấn đấu trở thành đảng viên.

4. Thực hiện chặt chẽ, đúng quy định về nghiệp vụ công tác quản lý đảng viên, nhất là trong công tác tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đảng viên về nơi cư trú cũng như chuyển công tác; qua đó thường xuyên theo dõi, kịp thời nhắc nhở đảng viên thực hiện đúng quy định về chuyển sinh hoạt cũng như tham gia sinh hoạt Đảng. Định kỳ sáu tháng, một năm tiến hành đối khớp danh sách đảng viên giữa các đảng bộ trực thuộc với Ban Tổ chức - Nội vụ huyện.

5. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 07-HD/TU, ngày 24/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Chú trọng thực hiện tốt việc phân công, giao nhiệm vụ công tác cho đảng viên, tạo điều kiện để đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Thực hiện nghiêm túc quy định về việc giới thiệu đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy, tổ chức Đảng nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/02/2020 của Bộ Chính trị về "Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú"; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và tính tự nguyện, tự giác của người đảng viên trong việc chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.

6. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước cũng như thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên, phát huy vai trò nêu gương và tham gia sinh hoạt gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; việc đánh giá, xếp loại, biểu dương, khen thưởng đảng viên phải đảm bảo khách quan, đúng thực chất. Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư, các quy định về miễn sinh hoạt của đảng viên tại chi bộ; việc xử lý các trường hợp vi phạm phải bảo đảm tính nghiêm minh cũng như tính giáo dục. Chú trọng công tác quản lý, theo dõi, nắm bắt tư tưởng các trường hợp đã ra khỏi Đảng, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, lôi kéo trở thành lực lượng đối lập.

7. Quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác cấp phát thẻ, quản lý và sử dụng thẻ đảng viên; việc đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ, cấp lại thẻ bị mất, hỏng cho đảng viên phải được thực hiện đúng theo quy định. Đồng thời có hình thức

xử lý nghiêm đối với những trường hợp đảng viên sử dụng thẻ đảng viên sai quy định. Đối với đảng viên bị xóa tên, khai trừ và đưa ra khỏi Đảng bằng các hình thức khác thì chi bộ phải có trách nhiệm thu lại thẻ đảng viên nộp lên cấp ủy cấp trên.

8. Các Ban xây dựng Đảng huyện ủy triển khai cụ thể hóa Chỉ thị này theo chức năng, nhiệm vụ và thường xuyên theo dõi, cập nhật giải quyết những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, phát triển Đảng viên.

9. Các đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị này đến chi bộ và toàn thể đảng viên; xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm tại cơ sở; định kỳ hằng năm, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ chức - Nội vụ huyện).

Giao Ban Tổ chức - Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả thực hiện để theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy,
- Đoàn công tác số 11 của BTV Tỉnh ủy theo dõi huyện Bắc Quang theo Quyết định số 198-QĐ/TU,
- Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy,
- Các đồng chí UV Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Hà Việt Hưng